

แบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2562
(<http://library.tru.ac.th/greenlib/>)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินตนเอง		
	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง			
1. มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหารห้องสมุด รวมทั้ง รับฟังความเห็นจากบุคลากรและผู้รับบริการ และเสนอให้คณะกรรมการประจำหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากรผู้รับบริการและผู้ประกอบการ	✓		<p>-กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 14.00 น.</p> <p>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>วาระที่ 4.3 การทำ MOU เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว</p> <p>วาระที่ 4.4 แผนดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว</p> <p>-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 [เอกสารหลักฐาน]</p> <p>-ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 [เอกสารหลักฐาน]</p> <p>-ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [เอกสารหลักฐาน]</p> <p>-คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 025/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [เอกสารหลักฐาน]</p> <p>-รายงานโครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว 7-8 พ.ศ. 2561 [เอกสารหลักฐาน]</p> <p>-การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการตรวจรับประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 [เอกสารหลักฐาน]</p>
2. มีแผนงานและดำเนินแจ้งบุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือเข้า	✓		แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินตนเอง		
	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
ร่วมการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม และกำหนดภาระงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม			พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หน้า 17 [เอกสารหลักฐาน] โครงการ 1. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ [เอกสารหลักฐาน] -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 [เอกสารหลักฐาน] -รายงานสรุปกิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรม อบรมประชุม สัมมนาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] – มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดกิจกรรมและการให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้) โดยในการจัดกิจกรรมได้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 -รายงานผลการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ปี2561, 2562 [เอกสารหลักฐาน]
3. มีแผนงานและดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ดำเนินการในอาคารห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดกำหนด	✓		-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย: โครงการสร้างเสริมสุขภาพ Happy Workplace : 5ส [เอกสารหลักฐาน] -แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย: ดำเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส [เอกสารหลักฐาน] -เงื่อนไขจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ดูแลบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2561 [เอกสารหลักฐาน] -เงื่อนไขจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ดูแลบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2562 [เอกสารหลักฐาน]
4. มีแผนงานและดำเนินแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการ	✓		มีหลักฐานเชิงประจักษ์ผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินตนเอง		
	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม			<p>ที่ห้องสมุดกำหนด</p> <p>– มีการติดป้ายนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว/ป้ายรณรงค์/ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ใช้บริการห้องสมุดและรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีความเข้าใจในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ได้แก่ การรณรงค์ลดการใช้ลิฟต์แทนการขึ้นบันได ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รณรงค์ปิดสวิตซ์ไฟกระตุกในจุดที่ไม่ใช้งาน ป้ายปิดหน้าจอเวลาพักเที่ยงหรือเลิกใช้งาน รณรงค์การใช้กระดาษให้คุ้มค่า สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นต้น [เอกสารหลักฐาน]</p>